

ความนำ

อุตสาหกรรมอาหารทะเลนับเป็นสาขาอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้จากการส่งออกเข้าสู่ประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ประมาณการไว้ว่าในปี 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.6 พันล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 35% นอกจากนี้ประเทศไทยนับเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็น Food Hub หรือครัวไทยสู่ครัวโลก จากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคอาหารทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทะเลไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อสนองความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 ภูมิภาคทุกจังหวัดติดกับทะเลจึงมีศักยภาพสูงในการแข่งขัน อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีภาคธุรกิจอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ มีแหล่งรวบรวมสินค้าประมงที่สำคัญได้แก่ สะพานปลาเทศบาล สะพานปลาสมุทรสาคร ตลาดไทย มีโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องการประมงมากที่สุด ได้แก่ การประกอบการห้องเย็น การแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การนำเข้าและการส่งออก การผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ก็มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีการประมงและการดำเนินธุรกิจทางทะเลเช่นกัน

ด้วยโอกาสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดิจิทัล กอปรกับนโยบายรัฐบาลผลักดัน Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาระดับธุรกิจให้มีศักยภาพสูงได้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงจัดทำโครงการพัฒนาระดับ SMEs อาหารทะเลสู่ยุค 4.0 ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้มีความพร้อม และสามารถยกระดับธุรกิจให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้

ต่อหน้าที่ 2

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็น ศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ด้วยการยกระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้มีผลิตภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ และดิจิทัล
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคกลางตอนล่างให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารทะเล

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลียาแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทร. 035-441029 ต่อ 19